



คำสั่งคณะกรรมการสรรหา

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภานิติบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย จำกัด
ชุดที่ 48 เป็นไปตามระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธาน
กรรมการ หรือกรรมการ พ.ศ. 2567 และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธาน
กรรมการ หรือกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย จำกัด พ.ศ.2567 คณะกรรมการสรรหา
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่	ชื่อหน่วยเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	กยท.สำนักงานกลาง	นายธัญยากร เอ่งฉ้วน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพริมารัตน์ จันทร์ทอง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพิชญธิดา ราชสุวรรณ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวฉันทิมาพร พรหมวิเศษ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอรอุมา หนูปาน	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
2	ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง	นายศุภฤกษ์ อภิสรพิพัฒน์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายพีรติส กัณฑษา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวภัทรสุดา เปลี่ยนสุวรรณ	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
3	กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง กยท.จ.ระยอง กยท.สาขาเมืองระยอง	นางสาวณัฐกานต์ นาทองลาย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวธนภร สงวนหงษ์	อนุกรรมการสรรหา
		นายกิตติกรณ์ แดนประกรณ์	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
4	กยท.สาขาแกลง สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.ระยอง	นางสุภาพร มะลิวัลย์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสมบุรณ์ พันจิบ	อนุกรรมการสรรหา
		น.ส.สุดปรารถนา เปี่ยมะโน	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
5	กยท.จันทบุรี	นายพงษ์ธรรมา อินตะเบ็ง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจงจิตต์ อินทรีย์	อนุกรรมการสรรหา
		นางชลธิชา สัมพันธ์สกุล	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
6	กยท.จ.ตราด	นางสาวนันทรัตน์ นิยมไทย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายจักรินทร์ ผาสุข	อนุกรรมการสรรหา
		นายราชัน ศิลประสาร	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา

หน่วย เลือกตั้งที่	ชื่อหน่วยเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
7	กยท.จ.ฉะเชิงเทรา	นางสาวภาวิชา ใจยิ้ม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวมณฑิกา มณเฑียรทอง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุชีวัน เข้มทอง	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
8	ศูนย์วิจัยยางพารา จ.ฉะเชิงเทรา	นายวุฒิชัย สมานวงษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางรุ่งฤดี สมนาค	อนุกรรมการสรรหา
		นางสมศรี บุญโต	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
9	ศูนย์บริการทดสอบภาคตะวันออก	นายอรรถโกวิท พุทธิชล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายอิศราวุธ เทพพิमान	อนุกรรมการสรรหา
		นายอภิชัย เพียรทอง	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
10	กยท.สาขาสระแก้ว	ส่งบัตรเลือกตั้งให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคล เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด	
11	กยท.จ.อุทัยธานี	นางสาวสุดธิดา สิทธิประเสริฐ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสุชน เจริญก่อบุญมา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอัจฉรา เพียรธัญกรณ์	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา
12	กยท.จ.กาญจนบุรี	นางสาวกัณทนา ชมตันติ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวุฒิชัย หวังโพธิ์	อนุกรรมการสรรหา
		นางบัวผัน คงบัว	เลขาธิการอนุกรรมการสรรหา

ให้คณะกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง มีหน้าที่ตามข้อ 10 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ หรือกรรมการ พ.ศ. 2567 และให้มีหน้าที่อื่นตามวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567


 (นายชฤทธิ์/เพ็ชรศรีประสิทธิ์)
 ประธานกรรมการสรรหา